



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่ ๒๖ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการบริหารกิจการนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะวิทยาการจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ**

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ	แสนเมือง	ประธานที่ปรึกษา
นายศุภฤกษ์	สายแก้ว	ที่ปรึกษา
นางสาวชญาดา	อาสนสุวรรณ	ที่ปรึกษา
นายธวัชวงศ์	แสงสัมฤทธิ์	ที่ปรึกษา
นายดั่งตะวัน	เทียนอำไพ	ประธานกรรมการและนายกองค์การนักศึกษา
นาย ธีรวัฒน์	คชสังข์สีห์	รองประธานและรองนายกองค์การนักศึกษา
นางสวานันท์ธิดา	วศินานนท์	กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาการและธุรการ
นายณัฐสุพัฒน์	แก้วสุขแท้	กรรมการและประธานฝ่ายทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
นางสาวสิริจันทร์	ขันแก้ว	กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนาสังคม
นางสาวกาญจนา	จันทร์	กรรมการและประธานฝ่ายงานกิจกรรมเชียร์
นางสาวกรรณิการ์	ประณามโก	กรรมการและประธานฝ่ายงานกิจกรรมสัมพันธ์
นายกฤตวัฒน์	เอ็มโอษฐ์	กรรมการและประธานฝ่ายกีฬาและพัฒนาสุขภาพ
นางสาวปวีณา	เทวา	กรรมการและประธานฝ่ายงานปฎิคมและสวัสดิการ
นางสาวธมลวรรณ	เต็งเมืองปัก	กรรมการและประธานฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
นางสาวพัชริน	พงษ์ทอง	กรรมการและประธานฝ่ายงานการเงิน
นายวรท	โกมลเปรินทร์	กรรมการและประธานฝ่ายงานพัสดุและอุปกรณ์
นายธนชัย	จिन้อย	กรรมการและประธานฝ่ายดำเนินงานเลขานุการ

**คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการและธุรการ**

นางสาวนันทิดา	วศินานนท์	ประธานกรรมการ
นาย พจनीย์	ดวงอัมพร	กรรมการ
นางสาวศศิธร	หมั่นแสวง	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบงานวิชาการต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา หนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่างๆ

#### คณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นายณัฐสุพัฒน์	แก้วสุขแท้	ประธานกรรมการ
นางสาววาสนา	วงศ์ทอง	กรรมการ
นายจตุรวิทย์	พิชิตพรรณ	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบงานการทำโครงการ / กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

#### คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม

นางสาวสิริจันทร์	ชั้นแก้ว	ประธานกรรมการ
นางสาวพจनीย์	ดวงอัมพร	กรรมการ
นางสาวนันทิดา	วศินานนท์	กรรมการ
นางสาว กาญจนา	อนุวาร	กรรมการ
นายบุรินทร์ธร	โพธิพล	กรรมการ
นายณัฐดนัย	กลินบุบผา	กรรมการ
นายณรงค์	ศรีวงศ์	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

#### คณะกรรมการฝ่ายงานกิจกรรมเชียร์

นางสาวกาญจนา	จันทร์	ประธานกรรมการ
นางสาวนัทธมน	เพชรประเสริฐ	กรรมการ
นางสาวนัฐมล	ยังสว่าง	กรรมการ
นางสาวธมลวรรณ	เต็งเมืองปัก	กรรมการ
นางสาวปวีณา	เทวา	กรรมการ
นางสาววาสนา	เมฆลอย	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการซ้อมเชียร์ของคณะวิทยาการจัดการ

#### คณะกรรมการฝ่ายงานกิจกรรมสัมพันธ์

นางสาวกรรณิการ์	ประนามโก	ประธานกรรมการ
นางสาวเบญจมาศ	มะนะงาม	กรรมการ
นางสาวจารุพร	หรรายมณี	กรรมการ

นางสาววีรวรรณ	สีสัย	กรรมการ
นางสาววรรณกานต์	โมทนา	กรรมการ
นายชาติชาย	สุดประเสริฐ	กรรมการ
นายอัครเดช	หาโอกาส	กรรมการ
นางสาวสรินญา	อัมฤทธิ์	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษาทุกกิจกรรม

#### คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและพัฒนาสุภาพ

นายกฤตวัฒน์	เอ็มโอษฐ์	ประธานกรรมการ
นายไพโรจน์	ใจดี	กรรมการ
นายศุภกฤต	ก้องแน่น	กรรมการ
นายนवल	สุภาพ	กรรมการ
นางสาวปานตะวัน	ดีแพง	กรรมการ
นางสาวศศิธร	หมื่นแสง	กรรมการ
นางสาวณัฐธิดา	เพิ่มโสภ	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านกีฬาและการพัฒนาสุภาพนักศึกษา

#### คณะกรรมการฝ่ายงานปฏิคมและสวัสดิการ

นางสาวปวีณา	เทวา	ประธานกรรมการ
นางสาวพรพรรณ	เพ็ชรมา	กรรมการ
นางสาววาสนา	เมฆลอย	กรรมการ
นางสาวสาริกา	วิถิ	กรรมการ
นางสาวเนตรนภา	อินทพันธ์	กรรมการ
นางสาวจันทิมา	สะทองชน	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และด้านอาหารและเครื่องดื่ม

#### คณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

นางสาวธมลวรรณ	เต็งเมืองปัก	ประธานกรรมการ
นางสาวบุรินทร์ธร	โพธิพล	กรรมการ
นางสาวพจนีย์	ดวงอัมพร	กรรมการ
นางสาวสิริจันทร์	ขันแก้ว	กรรมการ
นางสาวกาญจนา	อนุวาร	กรรมการ
นางสาวเบญจมาศ	มะนะงาม	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบเนื้อหาต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

### คณะกรรมการฝ่ายงานการเงิน

นางสาวพัชริน	พงษ์ทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐกุล	ศรีเพชร	กรรมการ
นางสาวศิริพร	วงศ์ทอง	กรรมการ
นายธเนศ	สระทองอ่อน	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบเนื้อหาต่าง ๆ ในการประชุม และการเงินขององค์การนักศึกษา

### คณะกรรมการฝ่ายงานพัสดุและอุปกรณ์

นายวรท	โกมลเปรินทร์	ประธานกรรมการ
นายปกรณ์	เจริญสังข์	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	มหาสินธุ์	กรรมการ
นายณรงค์	ศรีวงศ์	กรรมการ
นายณัฐดนัย	กลิ่นบุบผา	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบการยืม/ คืน พัสดุและอุปกรณ์ขององค์การนักศึกษา

### คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานเลขานุการ

นายธนชัย	จिन้อย	ประธานกรรมการ
นางสาวศิริพร	วงศ์ทอง	กรรมการ
นายธเนศ	สระทองอ่อน	กรรมการและเลขานุการ

1. **หน้าที่** ดูแลรับผิดชอบเนื้อหาต่าง ๆ ในที่ประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

สั่ง ณ วันที่ ..... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ